

เปิดคำสอนของแม่ หล่อหลอม “สีจิ้นผิง” ผู้นำจีน ยึดมั่นความซื่อตรง-มีวินัย

CGTN เผยเรื่องราวความรักความกตัญญูของ “สี จิ้นผิง” ที่มีต่อมารดา รวมถึงคำสอนที่หล่อหลอมให้ผู้นำจีน ซื่อตรงและมีวินัย วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันแม่สากลของจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม สถานีโทรทัศน์ CGTN ได้นำเสนอเรื่องราวอันน่าประทับใจระหว่างแม่กับลูก เรื่องราวที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น เรื่องราวของนายสี จิ้นผิง เพราะเขาไม่ได้เป็นเพียงลูกชายเท่านั้น แต่ยังเป็นประธานาธิบดีของจีนด้วย ผู้นำประเทศ แสดงความรักความกตัญญูต่อมารดาอย่างไร เราน่าจะเห็นได้จากการทำงานที่เขาเน้นย้ำในหลายโอกาส เกี่ยวกับความสำคัญของความรักและสายสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงการอบรมสั่งสอนในครอบครัว

สืบสานธรรมเนียมของครอบครัว

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันปีใหม่ครั้งแรกในปี 2556 ภาพถ่ายหลายภาพที่วางอยู่บนตู้หนังสือของ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ดึงดูดความสนใจของผู้คนบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เขาเดินจูงมือมารดา

นายสี จิ้นผิง เป็นลูกชายกตัญญู เขาพูดคุยกับนางฉี ซิน ผู้เป็นมารดา และเดินเล่นด้วยกันทุกครั้งที่มีเวลาในระหว่าง หารือร่วมกับคณะผู้แทนในการประชุมแห่งชาติว่าด้วยครอบครัวตัวอย่างเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น เป็นครั้งแรกเพื่อยกย่องครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 300 ครอบครัว นายสี จิ้นผิง ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนในครอบครัวของเขา “ตอนที่ผมยังเด็ก แม่ให้หนังสือภาพชุด “ตำนานขุนพลเยว่เฟย” ยาว 10 กว่าเล่ม โดยในหนังสือเล่มหนึ่ง มีภาพแม่ของเยว่เฟยสักตัวอักษรจีน 4 ตัว ที่มีความหมายว่า “รับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด” ลงบนหลังของเขา” นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เรื่องราวของ ขุนพลเยว่เฟยที่อุทิศชีวิตต่อต้านการรุกราน ทำให้เขารู้สึกประทับใจมาก

มีวินัยในตนเอง

นางฉีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัว แม้ว่าจะต้องเหนื่อยยากอย่างหนัก ในการดูแลครอบครัวพร้อมกับทำงานไปด้วยแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ วิถีชีวิตของมารดาและสภาพแวดล้อมในครอบครัว ช่วยหล่อหลอมค่านิยมของนายสี จิ้นผิง

“ผู้ที่ไม่ซื่อตรงและไม่มีวินัยในตนเองจะกลายเป็นคนซื่อฉลาด จงจำไว้ว่าความซื่อตรงคือพร และความโลภคือคำสาป เวลาที่เราต้องการสร้างมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจ สถานะ และผลประโยชน์” นางฉีเขียนจดหมายให้กับบุตรชาย เพื่อเตือนให้เขามีวินัยในตนเอง และนายสี จิ้นผิง ก็นำความเชื่อเหล่านี้มาใช้ในการบริหารบ้านเมือง การคอร์รัปชันคือความเสี่ยง “สูงสุด” ของการปกครองพรรค นายสี จิ้นผิง จึงเน้นย้ำว่า “ไม่มีทางเลือก” นอกจากต้องต่อสู้กับการคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ พร้อมกับเรียกร้องให้สมาชิกพรรคมีวินัยในตนเองอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ จีนกำลังกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่คอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่าง “เสี่ยว” และเจ้าหน้าที่ระดับล่างอย่าง “แมลงวัน” นอกจากนี้ จีนยังลุยปฏิบัติการ “Sky Net” และ “Fox Hunt” เพื่อไล่ล่าเจ้าหน้าที่ที่รับสินบน และหนีไปต่างประเทศ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ